

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๒๑๗๗



ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐๑๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๑๓๓

ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้แจ้ง แนวทางการออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภค รวมทั้งการกำหนดคุณภาพน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เมื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอุปโภคหรือบริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริการชุมชนให้แก่ประชาชนสำหรับการอุปโภคหรือบริโภค แต่กลับมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่อบริการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการใช้น้ำบาดาลดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลและอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งาน เพื่ออุปโภคหรือบริโภคของประชาชนในชุมชน ซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ในกรณีนี้ จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กำกับดูแล ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ดำเนินการใช้น้ำบาดาลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ตลอดจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการใช้งานเพื่ออุปโภคหรือบริโภคของประชาชนในชุมชน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิภพ ประจันเขตต์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๕๔๐ ๓๐๐๘ ต่อ ๓ โทรสาร ๐ ๕๕๔๐ ๓๐๐๘ ต่อ ๗

ผู้ประสานงานนางสาวดิฉันทิณี พิมณูญ์ เตชเลิศนันทน์

D: งานโครงสร้างพื้นฐาน/การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคบริโภค

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๑๓๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การใช้ น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๑๙๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๗๐๔/๑๖๑๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภค รวมทั้งการกำหนดคุณภาพน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่า เมื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอุปโภคหรือบริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริการชุมชนให้แก่ประชาชนสำหรับการอุปโภคหรือบริโภค แต่กลับมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่อบริการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการใช้น้ำบาดาลดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลและอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ น้ำ เพื่ออุปโภคหรือบริโภคของประชาชนในชุมชน ซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ในกรณีนี้ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กำกับดูแล ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ดำเนินการใช้น้ำบาดาลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ตลอดจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ น้ำ เพื่ออุปโภคหรือบริโภคของประชาชนในชุมชน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๕ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๖๙๓๑

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๗๐๔/๑๖๑๖



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เลขรับ 17254
วันที่ 1 เม.ย. 2563
เวลา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๒๖/๘๓ ซอยงามวงศ์วาน ๕๔ ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีภารกิจในการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้กับผู้ประกอบการน้ำบาดาล โดยได้กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลตามเงื่อนไขในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ซึ่งพิจารณาจากกิจกรรมและลักษณะการใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบการน้ำบาดาล เป็นสำคัญ ในกรณีนี้ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยื่นขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีน้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้ออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอเรียนว่า ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดการใช้น้ำบาดาล ออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคหรือบริโภค (๒) การใช้น้ำบาดาลเพื่อธุรกิจ และ (๓) การใช้น้ำบาดาลเพื่อเกษตรกรรม และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทการใช้น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคหรือบริโภค ได้แก่ การใช้น้ำบาดาลเพื่อเป็นน้ำดื่มหรือน้ำใช้ภายในครัวเรือนหรือที่พักอาศัย รวมทั้งการใช้น้ำบาดาลเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริการชุมชนสำหรับการอุปโภคหรือบริโภค แต่มิได้รวมถึงการใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบหรือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม หรือการใช้น้ำบาดาลในสถานประกอบการเชิงพาณิชย์อื่นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคหรือบริโภคของประชาชนแต่อย่างใด เมื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ออกใบอนุญาตให้น้ำบาดาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอุปโภคหรือบริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนสำหรับการอุปโภคหรือบริโภค แต่กลับมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่อบริการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการใช้น้ำบาดาลดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล และอาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่ออุปโภคหรือบริโภคของประชาชนในชุมชน ซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

สพค.
เลขรับ 178
วันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓
เวลา 15.02

กองส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เลขรับ 4397
วันที่ 15 เม.ย. ๒๕๖๓
เวลา 13.41 น.

ดังนั้น...

ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กำกับดูแล ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภคหรือบริโภค ให้ดำเนินการใช้น้ำบาดาลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล โดยใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่อบริการชุมชนสำหรับอุปโภคหรือบริโภคเท่านั้น ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ตลอดจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่ออุปโภคหรือบริโภคของประชาชนในชุมชน ได้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การกำกับดูแลได้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ดา ชัยชีวลีป)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
โทร. ๐ ๒๖๖๖ ๗๓๒๓ (รุ่งเพชร/รณชัย)
โทรสาร ๐ ๒๖๖๖ ๗๓๒๕